

ผลการดำเนินงานจากแผนสร้างความสัมพันธ์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี 2564

จากการรับฟังความคิดเห็น ความต้องการฯ ปี 2563 ได้มีทั้งหมด 3 โครงการ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงานร้อยละ 100 มีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการมี 1 กิจกรรม ได้แก่ จัดหาร้านอาหารเพิ่มเติมในศูนย์ราชการฯ

2. โครงการสร้างการรับรู้ความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มี 2 กิจกรรม ได้แก่ 1) การติดตั้งสัญญาณไฟแดงตามแยกต่าง ๆ ได้ประสานและประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2) โครงการพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการเรียนรู้ได้จัดทำโครงการอบรม

3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มี 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) ปรับปรุงเสียงระบบป้องกันเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารได้ดำเนินการตรวจสอบและทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้เป็นประจำทุกเดือน 2) การปรับปรุงป้ายบอกทางภายในและภายนอกอาคารได้ดำเนินการสำรวจป้ายนอกอาคาร 3) การจัดทำคู่มือและอบรมการซ่อมอพยพหนีไฟให้แก่หน่วยงาน และจัดทำคู่มือ

จากการรับฟังความคิดเห็น ความต้องการฯ ปี 2564 ได้มีทั้งหมด 4 โครงการ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงานร้อยละ 100 มีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการสร้างภาพลักษณ์องค์กร มี 2 กิจกรรม ได้แก่ 1) ธพส. ได้รับรางวัลการประกวด ASEAN Energy Awards 2021 จากด้านอนุรักษ์พลังงาน ASEAN Best Practices Awards for Energy Efficient Building Awards ประเภท Zero Energy Building หรืออาคารพลังงานเป็นศูนย์ โดยได้เข้ารับมอบรางวัลในงานการประชุมอาเซียนด้านพลังงาน จากทั้งหมด 30 ผลงาน ในวันที่ 15 กันยายน 2564 ผ่านรูปแบบออนไลน์ และได้ประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสือพิมพ์ และช่องทางสื่อออนไลน์ 2) เจ้าหน้าที่ ธพส. สอนอาชีพช่างชุมชนการก่ออิฐฉาบปูนให้แก่โรงเรียนทุ่งสองห้อง (คุปต์ชษฎีรุทิต) ได้เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมเป็นการบริจาคเงิน 30,000 บาท เพื่อใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ให้กับนักเรียน คณะครู และบุคลากรในโรงเรียน สำหรับชุมชนเคหะหลักสี่ มีการเรียนสอนวิธีก่ออิฐฉาบปูนท่อน้ำในรูปแบบคลิปวิดีโอ

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการมี 2 กิจกรรม ได้แก่ 1) การประชาสัมพันธ์สถานที่ตั้งของหน่วยงานผ่านช่องทาง Digital Signage ได้มีจุดติดตั้งที่อาคารรัฐประศาสนภักดี จำนวน 7 จุด และเปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 07.00 – 19.00 น. และป้ายธงญี่ปุ่น ได้ออกแบบและผลิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยทำรูปแบบให้เหมือนกันทั้งศูนย์ราชการฯ

3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มี 7 กิจกรรม ได้แก่ 1) การจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ ได้ดำเนินการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2) การประสานงานติดต่อข้อมูลการดำเนินการสร้างถนนหมายเลข 10 ถนนเชื่อมต่อศูนย์ราชการฯ กับถนนประชาชื่น โดลงนาม MOU ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 3) จัดให้มีห้องปฏิบัติธรรม ได้เปิดให้บริการในช่วงสถานการณ์ปกติ และปฏิบัติตามประกาศของ ศบค. และ กทม. เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) 3) การอบรมเจ้าหน้าที่

เกี่ยวกับการบริหารจัดการจราจร ได้จัดอบรมเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 5) การประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานเพื่อการบริหารจัดการศูนย์ราชการฯ ชุดย่อย และชุดใหญ่ได้จัดประชุมเมื่อเดือนพฤศจิกายน และ
ปฏิบัติตามประกาศของ ศบค. และ กทม. เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) 6) ดัดเลข
ทะเบียนรถในช่องจอดรถสำหรับผู้บริหารและพนักงาน ธพส. ได้ดัดเลขทะเบียนรถในช่องจอดรถบริเวณชั้น 4
อาคารจอดรถรัฐประศาสนภักดี 7) พัฒนาธุรกิจใหม่ ได้แก่ โครงการอาคารสำนักงานใหญ่ ธอส. ปัจจุบันอยู่
ระหว่างประสานงาน โครงการบูรณาการสวัสดิการที่พิกัดเดียวกับสถานที่ทำงานและศูนย์บริการของข้าราชการ
พลเรือนสามัญ ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างแล้ว 3 แปลง และ 1 แปลง (แปลงพระโขนง) อยู่ระหว่างหน่วยงาน
ท้องถิ่นพิจารณา โครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุรามาร - ธนารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ระหว่างร่างขอบเขต
ของงาน (TOR) และรอมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณโครงการฯ และโครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต อยู่ระหว่างก่อสร้างโครงการ

4. โครงการสร้างการรับรู้ความเข้าใจ มี 1 กิจกรรม ได้แก่ การเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์สร้าง
การรับรู้ความเข้าใจ ด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร และทิศทางการดำเนินงาน ของ ธพส. โดยฝ่ายแผน
และบริหารความเสี่ยง ได้เผยแพร่และสื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร และทิศทางการดำเนินงาน ของ
ธพส. ผ่าน website และหนังสือราชการ